

## Notice of Reevaluation

TRƯỜNG \_\_\_\_\_  
ĐỊA CHỈ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
NGÀY \_\_\_\_\_  
V/V \_\_\_\_\_  
SỐ ID \_\_\_\_\_

Thưa \_\_\_\_\_

Điều cần thiết là tiến hành một tái thẩm định để xét định xem con em vẫn còn bị khuyết tật và cần đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. Ủy ban tái thẩm định chương trình giáo dục cá nhân (individualized education program (IEP)), bao gồm quý vị và nhân viên trường thích nghi, sẽ nhóm họp để thảo luận về những nhu cầu giáo dục của con em. Buổi họp này được ấn định vào (date) \_\_\_\_\_ lúc (time) \_\_\_\_\_ tại (place) \_\_\_\_\_.

Ban điều hành trường nào sẽ có mặt tại buổi họp này bao gồm:

- Hiệu Trưởng hay Người Ủy Nhiệm  Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt  Chuyên Viên Tâm Lý  
 Cán Sự Xã Hội  Giáo Viên Giáo Dục Tổng Quát  Người Khác \_\_\_\_\_

Theo yêu cầu của phụ huynh hay trường thêm các người khác cũng có thể đến dự buổi họp.

Mục tiêu của buổi họp này là để duyệt xét những dữ liệu thẩm định hiện có, kể cả thẩm định hiện hành tại lớp học, những quan sát ghi nhận bởi các giáo viên và nhà cung cấp các dịch vụ liên hệ, mức tiến bộ để đạt được các mục tiêu của IEP, và bất cứ những thẩm định và thông tin nào quý vị muốn cung cấp. Căn cứ vào cuộc duyệt xét cùng ý kiến đóng góp của quý vị, ủy ban tái thẩm định IEP sẽ xét định những dữ liệu nào cần bổ sung thêm, nếu có, để xác định xem con em vẫn còn bị khuyết tật và vẫn còn cần đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không.

Nếu không cần thêm dữ liệu, quý vị sẽ được thông báo bằng văn bản quyết định và lý do vì sao. Căn cứ trên dữ liệu có sẵn, ủy ban tái thẩm định IEP sẽ xét định xem con em vẫn còn là đứa trẻ bị khuyết tật và cần đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không. Quý vị có quyền yêu cầu các thẩm định phải được thực hiện xong trước khi việc xác định các điều kiện cần hội đủ.

Nếu ủy ban tái thẩm định IEP xét định cần thêm dữ liệu bổ sung, thỏa thuận của quý vị sẽ cần phải có trước khi tiến hành bất cứ những thẩm định nào. Khi các thẩm định đã hoàn tất, quý vị sẽ có cơ hội thảo luận về các kết quả. Quý vị sẽ được thông báo về buổi họp xét đủ điều kiện. Việc xác định sẽ được tiến hành là để xem con em vẫn còn là đứa trẻ bị khuyết tật và cần đến các dịch vụ giáo dục đặc biệt hay không.

Nếu con em được xét định không còn hội đủ điều kiện cho giáo dục đặc biệt, và quý vị thỏa thuận với xác định này, ủy ban có thể khuyến nghị một thẩm định theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng, như đã tu chính. Nếu ủy ban khuyến nghị một thẩm định, phụ huynh có quyền tham dự vào tiến trình, sự thỏa thuận bằng văn bản của quý vị đòi hỏi phải có trước khi khởi xướng tiến trình thẩm định.

Phụ huynh của đứa trẻ bị khuyết tật được bảo vệ theo đúng các bảo vệ thủ tục tố tụng. Một bản sao Quyển Lợi Giáo Dục Đặc Biệt của Gia Đình (Thông Tri về các Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng Virginia) và các Bảo Vệ Thủ Tục Tố Tụng về Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973 được đính kèm để quý vị tham khảo. Thêm các bản sao của những bản tài liệu này có sẵn tại trường hay trực-tuyến tại <https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf> và <https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se92.pdf>.

Nếu quý vị cần được giúp đỡ để hiểu biết về các điều khoản của những thủ tục bảo vệ này, xin gọi Theo Đúng Thủ Tục Tố Tụng và Điều Kiện Cần Hội Đủ tại 571-423-4470.

Nếu quý vị có bất cứ điều gì thắc mắc liên quan đến buổi họp sắp tới, xin tiếp xúc với \_\_\_\_\_.

Thành kính,

Phụ Bản

Thông tin trong hồ sơ học bạ của học sinh thuộc Hệ Trường Công Quận Fairfax chỉ được phổ biến với điều kiện người nhận hồ sơ đồng ý không cho phép bất cứ người nào khác được khai thác thông tin này mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của phụ huynh hay học sinh đủ quyền.

SS/SE-126 (7/19)

LS-Special Education-Forms-SS/SE 126